

Căn cứ kế hoạch số:03/ KH – HDD ngày 25/9/2023 của Hội đồng Đội Tỉnh Daklak; Thực hiện theo công văn triệu tập số 15 – TTTT/HDD ngày 23/10/2023 của Hội đồng đội huyện Cư M'gar, tham gia Ngày hội “**Thiếu nhi các dân tộc**” tỉnh Đắk Lắk năm 2023, trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Cư M'gar rất tự hào và phấn khởi vì được đại diện cho các dân tộc thiểu số trên toàn huyện Cư M'gar tham gia Ngày hội.



Các đội tham dự dâng hương tượng đài Hồ chí Minh trước khi bước vào Ngày hội.

Ngày hội diễn ra trong một ngày vào ngày 29/10/2023, với 15 đơn vị đại diện cho 15 Hội đồng đội huyện trên toàn Tỉnh Đắk Lắk hội tụ về tham dự. Các đội đã đem đến cho Ngày hội “Thiếu nhi các dân tộc” tỉnh Đắk lần thứ nhất, với những sắc màu độc đáo, đặc trưng riêng của dân tộc mình.

Mục đích của Ngày hội là nhằm biểu dương các em thiếu nhi dân tộc có thành tích xuất sắc, tạo điều kiện để các em tiếp tục phấn đấu thi đua trong học tập, rèn luyện, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Thông qua đây cũng góp phần khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thu hút sự quan tâm của các ngành, các cấp, các lực lượng xã hội trong việc tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc. Từ Ngày hội “Thiếu nhi các dân tộc” đã tạo được môi trường để các em đội viên, thiếu nhi được giao lưu, học tập, rèn luyện kỹ năng góp phần kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, mang lại hạnh phúc cho gia đình và xã hội. Đồng thời, các đại diện tham gia cần đảm bảo an toàn, tiết kiệm, có tính tuyên truyền rộng rãi và giáo dục sâu sắc trong đội viên, thiếu niên nhi đồng toàn Tỉnh.

Ngày hội diễn ra với 4 nội dung chính:

1. Lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi các dân tộc tỉnh Đắk Lắk - 05 Lê Duẩn - Tp. BMT.

2. Liên hoan Nghệ thuật.

3. Liên hoan ẩm thực.

4. Gian hàng trưng bày các sản phẩm.

5. Trò chơi dân gian.

Đại diện cho các dân tộc huyện Cư M'gar, trường PTDNTN THCS Cư M'gar đem đến ngày hội với ba nội dung: *Gian hàng trưng bày sản phẩm, Liên hoan Nghệ thuật, Trò chơi dân gian.*





Các gian hàng trưng bày của các đội tham gia Ngày hội.





Các gian hàng trưng bày ẩm thực của các đội tham gia Ngày hội.

Ngày hội đã tạo ra cho các em học sinh nhà trường được giao lưu, học hỏi với các bạn thiếu nhi trên toàn Tỉnh. Đặc biệt ngày Hội đã tôn vinh và quảng bá những nét đẹp mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc trên toàn Tỉnh Đắk Lắk, ngày hội thu hút rất lớn đến sự hào hứng của các em học sinh thông qua các trò chơi dân gian mà các đại diện đã mang đến cho Ngày hội. Các em học sinh như sống lại với những trò chơi dân gian mà tưởng chừng như các em không còn được nhắc đến trong thời đại công nghiệp số hiện nay. Em Y Đình

Niê sau khi được vinh dự tham gia ngày hội đã bộc bạch: em vui vì được tham gia ngày Hội thiếu nhi, các cô chú rất quan tâm đến chúng em, rất yêu thích tiết mục đánh chiêng K'ram (chiêng tre) của đội nhạc cụ trường mình, còn khen chúng em đánh hay, em còn tự hứa từ giờ em và các bạn sẽ cố gắng duy trì và tập luyện thêm các bài nhạc cụ khác để tham gia ngày Hội năm sau.



Các em hào hứng tham gia các trò chơi dân gian trong Ngày hội.



Tiết mục tham gia “Liên hoan nghệ thuật” của huyện đoàn Cư M’gar.

Ban tổ chức Ngày hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá hoạt động. Trao giải cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc khi tham gia ngày hội ở các nội dung như: Liên hoan nghệ thuật; Liên hoan ẩm thực; Gian hàng trưng bày các sản phẩm.

Ngày hội kết thúc với niềm vui vỡ òa, Hội đồng đội Huyện Cư M'gar nhận chứng nhận Đơn vị đạt giải nhất “*Liên hoan nghệ thuật*”. Đây cũng là một thành công nhỏ, là niềm vui, động lực khích lệ dành cho các em học sinh các dân tộc ở huyện Cư M'gar nói chung và của trường PTDTNT THCS Cư M'gar nói riêng.



Ngày hội kết thúc đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng các em học sinh trên toàn Tỉnh, ngày hội đã tạo ra một không gian bổ ích nhằm giáo dục các em học các dân tộc trên toàn Tỉnh hãy biết phát huy và giữ gìn những bản sắc văn hóa riêng của dân tộc mình, bởi đó là lẽ sống, linh hồn, sự trường tồn của một dân tộc. Thông qua cuộc thi mới thấy được sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh đoàn nói riêng và các cấp lãnh đạo nói chung dành cho thiếu nhi các dân tộc tỉnh Đắk Lắk.





Các em học sinh chụp hình lưu niệm cùng với anh chị Hội đồng đội huyện Cư M'gar và thầy cô nhà trường.

Huy Hoan